

THÔNG BÁO KHẨN

Liên lạc: Thích Hiền Chỉ • (505) 459-8355 • DTT@chanpureland.org

XÁ LỢI PHẬT CHÀO MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2025

Khởi đầu năm mới với Vô Lượng Phước Báo từ đức Phật

ROSEMEAD, CA –Tết Nguyên Đán năm nay, từ thứ bảy, ngày 25 tháng 1 đến Chủ Nhật, ngày 2 tháng 2, năm 2025, chùa Pháp Tạng sẽ tổ chức một cuộc triển lãm *Bộ Sư Tập Vạn Xá Lợi Phật*. Trong sự kiện này, thời gian triển lãm mỗi ngày sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngoài ra, còn có thời gian đặc biệt giành cho tọa thiền xung quanh Xá Lợi từ 9-10 giờ sáng và 7-8 giờ tối. Chùa Pháp Tạng tọa lạc tại 3201 Ulloa Street San Francisco, CA 94116.

Các sự kiện chào mừng Tết Nguyên Đán diễn ra vào thứ bảy ngày 1 tháng 2 bao gồm thời tụng kinh lúc 10 giờ sáng, sau đó là múa Lân. Chương trình chúc Tết và ban phước đầu năm đặc biệt sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 2.

Vào những giờ giành cho tọa thiền, trong phòng triển lãm, bầu không khí yên tĩnh sẽ được duy trì để thuận lợi cho thiền định và cầu nguyện. Những vị khách còn mới mẻ đối với việc hành thiền cũng như những thiền sinh có kinh nghiệm đều được hoan nghênh tham gia. Phương pháp tọa thiền sẽ được hướng dẫn theo yêu cầu.

Bộ Sư Tập Vạn Xá Lợi Phật sẽ trưng bày những phần xương linh thiêng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng hàng chục ngàn tinh thể có màu sắc rực rỡ được tìm thấy trong tro cốt của ngài sau khi hỏa táng. Những tinh thể này, hay còn gọi là Xá Lợi, gồm có những ngôi Xá Lợi của thân nhân và các đệ tử thân cận nhất của đức Phật. Những tinh thể quý giá này cũng được tìm thấy trong tro cốt sau khi hỏa táng của các bậc thánh giác ngộ. Hầu hết các Xá Lợi này có nguồn gốc từ các nước châu Á như Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan và Việt Nam. Đây là bộ sưu tập Xá Lợi lớn nhất tại Hoa Kỳ và đã thu hút hàng nghìn khách viếng thăm kể từ năm 2013. Nhiều người cho biết họ có thể cảm nhận được năng lượng của Xá Lợi và trải nghiệm sự an lạc trong sự hiện diện của Xá Lợi. Do đó, Xá Lợi của Đức Phật đã tạo nên bầu không khí, một môi trường lý tưởng cho thiền định. Cuộc triển lãm đặc biệt này đã được giới thiệu trong Season 5, Episode 10 của Kênh History nhiều tập "The UnXplained" với William Shatner.

Chùa Pháp Tạng ở miền Bắc Cali là chi nhánh của Quốc Tế Bồ Đề Quang (BLI), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên thuyết giảng Phật Giáo Đại Thừa đến khán thính giả thuộc nhiều quốc gia trên thế giới. Pháp sư Thích Vĩnh Hoá, vị sáng lập BLI đã dạy thiền miền phí từ năm 2005.

Các ngôi chùa thuộc tổ chức Quốc Tế Bồ Đề Quang ở miền Bắc và miền Nam Cali sẽ đồng thời tổ chức triển lãm.

Chương trình triển lãm giành cho tất cả mọi người và vào cửa tự do.

Xin vui lòng hỏi âm qua mạng www.buddharelics.org hoặc (505) 459-8355 (tiếng Việt)

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc qua email DTT@chanpureland.org hoặc gọi (505) 459-8355 (tiếng Việt).